

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๓

วัน อังคาร ที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายวันอาษาหมัด	มามะ	ประธานสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก
๒. นายอับดุลอายี	สามะ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก
๓. นายอับดุลอาชีซ	หะยีปิยวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
๔. นายอับดุลวาหะ	ตาละ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
๕. นายมะยูไซ๊ะ	โต๊ะแเว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
๖. นายมะลดี	หะยียะปาร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
๗. นางสาวรีฟ้า	วาหะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
๘. นายมัสอูเซ็ง	สาและ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๙. นายชำนาน	ทิวรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๑๐. นายอดุลย์	แวกะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๑๑. นายศรัทธา	แช่दान	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๑๒. นายถาวร	นวลปาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๑๓. นายอนุชิต	กิตติพิฒิพงศ์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษมสันต์	สาแม	นายกเทศมนตรีตำบลสะเตงนอก
๒. นายเสรี	เรืองกาญจน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลสะเตงนอก
๓. นายสมภพ	มีเดช	รองนายกเทศมนตรีตำบลสะเตงนอก
๔. นายถ้วนมาหามะอับดุลคอเดร์	ถ้วนกาจิ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสะเตงนอก
๕. นายนิพนธ์	มาหลง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสะเตงนอก
๖. นายสมหมาย	ลูกอินทร์	รองปลัดเทศบาลตำบลสะเตงนอก
๗. นายเกรียงศักดิ์	อินทรสกุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นางสาวถ้วนมารีณี	เด่นอุตม	เจ้าพนักงานธุรการ
๙. นางสาวปวีณา	สุหลง	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๐. นายอันวารี	แวกะยี	พนักงานจ้างทั่วไป

นายชำนาญ ทวีรัตน์ ก็หลายสาย แต่ผมต้องขออนุญาต ยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๙ ซอยร่มตะวันเป็นซอยที่มีสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ชาวบ้านอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน ชาวบ้านที่มี บ้านเช่า และอยู่อาศัย และมีบ้านพักกลางเมืองที่มีชื่อเสียง อยู่ในซอยนั้นด้วย เนื่องจากซอยร่มตะวัน เป็นซอยที่มีความเจริญรุ่งเรือง ตอนนี้มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในช ณะนี้ มีผู้คนเข้าออกมากมายในแต่ละวัน มีคณะ นักศึกษา มีรถตู้ ผ่านไปมาทุกวัน มีสถานที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีร้านติดตั้งเครื่องเสียง มีอีกมากมาย แต่ว่าถนนท่านประธานครับ ถ้าท่านได้ไปดู รถป้ายแดงไม่กล้าเข้าไปข้างในครับ ท่านจะต้องจอดหน้าปากซอย ต้องเดินเข้าไป ตั้ องลุยโคลน วันนั้นประธานได้เข้าไปแล้ว เดินจากปากซอย ครับถ้าผมจำไม่ผิด เป็นที่น่าอัปอายของเทศบาลตำบลสะเตง นอกมากครับ เรื่องนี้ที่ผมสาธยาย มารถทัวร์ รถตู้ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยว กับการสื่อสารที่สถานีวิทยุ ผมอยากจะขอร้อง ท่านรองนายกเทศมนตรีที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ หมู่ที่ ๙ ก็เป็นพื้นที่ ที่ท่านอยู่ ท่านน่าจะทราบดี เห็นท่านไปเดินอยู่ ไม่ทราบว่าได้สำรวจในซอย ใน แขนงช่วงที่ท่านหาเสียงบ้างหรือไม่ครับ ขอให้ท่านบรรจุ ด้วยครับ ผมมั่นใจว่าท่านต้องทำแน่ เพราะว่าคณะผู้บริหารคณะนี้ชอบทำถนน ไฟฟ้า ช่วงหาเสียง เพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีของเทศบาลตำบลสะเตงนอก คน ๓ จังหวัดก็เดินทางมาทุกวัน คือเรื่องจริงครับ ชาวบ้านไม่ผิดที่อยู่ซอยที่ดิกรว่าผม คือไม่ต้องเห็นแก่ผม ช่วยเห็นแก่ชาวบ้านด้วยครับ ๔๐ กว่าครัวเรือน ไฟฟ้า ไม่มีครับ ทุกวันใช้ไฟของเจ้าของกิจการที่มีบ้านเช่าอยู่ข้างในเกือบทุกวัน สายไฟฟ้าช็อต เพราะใช้ทุกวัน ทุกเดือน ขอฝากท่านรองนายก ที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ ถึงแม้ว่าท่านมีเวลาในการทำงานอยู่ไม่กี่เดือน ก็ขอให้ท่านไปตรวจดู ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ขอหินคลุก ลัก ๔-๕ คันรถ ไม่ต้องถึงกับลาดยาง เพราะท่านทำไม่ทันแล้ว อีกเรื่องที่ผมอยากขอทำหน้าทีสมาชิกสภาเพื่อทำหน้าที่แทนพี่น้อง มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่ผมอยากทวงคืนเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรม ที่ผ่านมามาท่านได้เอาประเพณีของพี่น้องชาวพุทธออกไปย่ำยีอยู่ข้างถนนในส่วนที่รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ ก็ขอให้จัดกิจกรรมที่ตลาดเทศบาลตำบลสะเตงนอกบ้าง คือว่าไม่เหมาะ คือประเพณีนี้เขาจัดกันมานาน จัด ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ไม่มีผู้สูงอายุ มีก็ไม่มาก ผมไปก็ไม่คั่นหน้าคั่นตา ไม่ทราบว่าผู้สูงอายุมาจากที่ใด ผมอยากให้ท่านรองนายกที่มารับตำแหน่งใหม่ช่วยประสานงานขอร้องอธิบายให้คณะผู้บริหารได้เข้าใจว่า ประเพณีของศาสนาพุทธ ซึ่งอยู่ในวัด สืบเนื่องเจตนารมณ์ มาจากสมัยที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลก็สมควรสนับสนุนสักครั้ง ช่วงหลังไม่ค่อยได้จัด ไม่ทราบใคร ไปเป่าหูกก็ไม่ทราบ ผู้สูงอายุของผม ไปนั่งเสียงอยู่ข้างถนน ลีบล้อแหกโค้ง

/มาชนผู้สูงอายุ...

นายชำนาญ ทวีรัตน์ มาชนผู้สูงอายุเสียชีวิตใครรับผิดชอบ ขอฝากด้วย เพราะว่ามันก่อนอ้างว่าจะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ สร้างตลาด ผมก็ไม่ว่า อีกเรื่องครับที่ผมจะให้เทศบาลทำแบบเดิม
งบที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับงานลอยกระทง เพราะว่าวัน
ก่อนท่านก็ได้ ประชาสัมพันธ์ กับตลาดไว้แล้ว ท่านก็ได้ซื้อที่ ตรงนี้แล้วท่านก็ได้ไป
ชุดคลองไปเพื่อจัดงานลอยกระทง ชุดคลองจนเสียหาย ตอน นี้ ก็ถมกลับ เห็นน้ำ
ท่วม ที่ถมดินก็ร่วงไปกับน้ำ อยากให้สนับสนุนประเพณีตามชุมชนต่าง ๆ ที่เคยทำ
ชาวบ้านทุกวันนี้ ไม่กล้าออกจากบ้าน มีเหตุการณ์ไม่กล้าออกจากพื้นที่ อยากมี
งานประเพณีที่จัด ผมขอฝากท่านรองนายกเทศมนตรี สิ่งที่ผมจะแนะนำไม่ผิด
ชาวบ้านเขารับได้งบที่สนับสนุนให้สนับสนุนเหมือนเดิมให้ผู้นำในชุมชนตัดสินใจเอง
ว่าจะทำที่ไหน อย่างไร อีกเรื่องครับที่ผมจะฝาก ช่วงฤดูฝน ตอนนี้น้ำก็ได้ตกลง
มาแล้ว ฝนตกหนักบางที่น้ำก็ไม่ระบายบางตรอกบางซอย ผมก็ไม่ทราบว่าจะจัดสรร
กันอย่างไรเกี่ยวกับรถเจซีบีที่จะชุดลอก อย่าให้เหมือนตัวอย่างปีที่แล้ว เป็นผลงาน
ชิ้นโบว์แดงของผู้ควบคุมที่ผู้ที่ส่งรถเจซีบีออก วันนั้นผมเห็นกับตา หมู่ที่ ๙
หมู่บ้านหลังคาแดงน้ำกำลังจะเข้าบ้าน น้ำเข้าแล้ว ๖ สองสามหลัง แต่ชาวบ้านกัน
กระสอบไว้กั้นน้ำ เขาเรียกรถเจซีบีเทศบาลตำบลสะเตงนอกกำลังชุดอยู่รอดต่อ
ของหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งยื่นรถรับปากว่าเดี๋ยวจะเข้าไป
ดำเนินการ เขาชุดเสร็จผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยยื่นโบกมือ รถก็วิ่งผ่านไป หมู่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่านซึ่ง ท่านร้องเลยครับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้อง ว่า
เทศบาลไม่สนใจพี่น้องในซอยนี้กำลังจะเข้าบ้าน คือรถวิ่งผ่านมาแล้ว มาช่วยชุด
ลอกขนาดไม่กว้างไม่มาก ประมาณ ๔ เมตร เขาบอกว่าหัวหน้าส่วนสั่งให้ไป
หมู่ที่ ๙ ก่อนด่วน ดีที่ว่ามีผู้ขี่ม้าขาวมาช่วยทัน รถมาอยู่ ๒ อาทิตย์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ขออนุญาตเอยนาม
ครับ ท่านส่งรถมา ๑ คัน น้ำมันก็ช่วยกันเอง วันละสองพัน โดยที่รถเทศบาลตำบล
สะเตงนอกไม่ได้มาดูแล ก็ขอฝากท่านรองนายกเทศมนตรีด้วยครับ ปีนี้อย่า
มีเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้ว พี่น้องลี้กซึ่งมา โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
ท่านยังติดใจอยู่ ท่านเดินร้องกลับไปหา ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเทศบาลไม่ดูแล ช่วย ๔
ถึง ๕ นาที ก็ไม่ทำ คงจะเป็นหัวหน้าคนงานคนไหนที่สั่งจึงไม่กล้าทำ ฝากท่านรอง
ด้วยครับ ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ครับไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภามีท่าน
ใดจะอภิปรายครับ ขอเรียนเชิญครับ

/นายศรัทธา แซ่ด่าน...

นายศรัทธา แซ่ด่าน

สวัสดิ์ศรีรับท่านประธานที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ข้าราชการ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ วันนี้ผมก็ไม่มี เรื่องอะไรที่จะชี้แนะที่จะอภิปราย เพราะว่าได้ลงมติไปหมดทุกเรื่องแล้ว ผมในฐานะชาวพุท คนหนึ่งที่ได้ทำงานเสียสละมาเกือบ ๔ ปี ผมก็ดีใจ ที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่ง ได้มาเป็นตัวแทนทำงานให้กับชาวบ้าน และก็ได้มาร่วมทำงานกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ไม่ว่าจะข้าราชการ สมาชิก ผิดพลาดประการใดที่ผ่านมา ผมถือโอกาสนี้ ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ก็มี อีกเรื่อง ผมในนามสมาชิกสภา เขตที่ ๒ รับผิดชอบจัดหางาน ประเพณี ไทยพุทธเข้ามาเป็นสมาชิกสามสี่ ท่าน ทำงานไม่ทันไร ออกไปเป็นฝ่ายค้าน ออกไปเป็นฝ่ายตรวจสอบ หรือออกไปตามนโยบายของตัวเอง ผมก็ไม่ทราบทั้งผมคนไทยพุทธคนเดียวต้องรับภาระ ประเพณีชาวไทยพุทธทั้งหมด รัฐบาลของชาวไทยพุทธทั้งหมด อยู่บนหลังผมคนเดียว ถ้าจะทำให้ดีที่สุด คนเดียวทำก็ยาก แต่ก็ยังดีกว่าหลาย ๆ ท่าน ที่ออกไป ไม่ได้ทำอะไรเลย ส่วน ใหญ่คนที่ไม่ได้ทำอะไร จะมองแต่คนอื่น แล้วเรื่องประเพณี เมื่อสักครู่ ที่พูดว่า เขาผู้สูงอายุของผมมาอยู่ข้างถนน ผู้สูงอายุไม่ใช่ของคุณคนเดียว ทำไมต้องของบประมาณ ปีแรกผมเป็นสมาชิก หมู่ที่ ๓๗ ผมได้งบประมาณไปจัดที่หมู่ที่ ๓๗ มีสมาชิก หมู่ที่ ๙ ได้เอางบประมาณไปจัด หมู่ที่ ๙ มีรองนายกเป็นคนไทยพุทธ อยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ได้งบประมาณได้จัด หมู่ที่ ๓ ถ้าทุกคนรักคนไทยพุทธ จริง แล้วคนไทย พุทธ หมู่ที่ ๔,๖,๑๐ และ ๑๒ เอาไปไว้ที่ไหน ครับ ผมคิดว่าเอางบประมาณทั้งหมดที่ผมจัดอยู่มารวมกัน ในใบปลิวทุกครั้งที่ผมเชิญชาวบ้านมา เชิญชาวบ้านไทยพุทธทั้ง ๑๓ หมู่ มารวมกัน เรื่องงบประมาณผม ไม่เคยแบ่งแยกผมไม่ได้แก้แทนให้กับผู้บริหาร เพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวโดยตรง ไม่เกี่ยวกับประเพณีที่ผม ได้จัดขึ้น การทำความดี ไม่จำเป็นต้องทำในวัด หรือทำในสภา ทำในกุโบร์หรือทำในเปลวก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกสถานที่ สิ่งที่คุณทำความ ชั่ว หรือใคร คิดจะทำความชั่ว ต้องเลือกสถานที่ หน่อย แต่ทำความดีไม่ต้อง ยกย่อดตัวเอง เรื่องหนึ่งครับ เรื่องผลงาน ผมว่าอย่า มาคิดเรื่อง ผลงาน หน้าที่มากกว่า ธรรมชาติ ชาวบ้านคนไทยพุทธจะต้องมา ผม จะให้ประธานสภานายวันอาฮาหมัด มามะ ไปทำประเพณีผมไม่ได้ จะให้นายกเทศมนตรี ไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุไม่ได้ ผมในนามสมาชิกตัวแทนคนไทยพุทธต้องจัด ไม่ว่าจะสมัยไหนก็ต้อง จัด ถ้าผมจัดข้างถนนไม่ดี ที่จัดแข่งกับผมในวัด ทำไมปีที่แล้วทำไมไม่จัด เพราะขอเงินชาวบ้าน มาคนละหนึ่งพันสองพัน เวลาไปจัดไปบอกว่าเอางบจัดกันเองเทศบาลไม่ได้ให้บจึงไม่ได้จัด

/ นี่คือนิ่งที่แท้จริง ...

นายศรัทธา แซ่ด่าน นี่คือสิ่งที่แท้จริง หาเรื่องทำบุญ ผมจัดงานฝังลูกนิมิต เรื่องงบประมาณ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ เจ้าอาวาสจะเช่าเครื่อง เสียงจากหาดใหญ่ เช่าชุดละหนึ่งแสนบาท เข้าที่ประชุม
ผมบอกว่าไม่ต้องเช่า ผมจะเอาเครื่องเสียงของผมฟรี ไม่ต้องไปเช่า คนอื่นไปล้าง
จานวันละ ๓๐๐ บาท คิดค่าแรงหมดชาว บ้านคนไทยพุทธ ผมไม่ได้ว่าคนไทยพุทธ
ไม่ดี คนที่ดีก็มี มาก เครื่องเสียงผมไม่คิดค่าเช่า เรื่องไฟฟ้า เทศบาลก็ไปช่วยกัน
เต็มทีพวกเราคนไทยพุทธ ไม่น่าจะต้องมาคุยกันเรื่องประเพณีใครไม่ทำก็นั่งดู มือ
ไม่พายเอาเท้าราน้ำ ผมว่าไม่สมควรอยู่ในสภา ผมจัดงานฝังลูกนิมิต ร่วมกับ
ชาวบ้านทั้งหมด คนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้ช่วยอะไร เอาเหล้าไปขายหน้า
บ้าน นี่หรือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ใครถูกต้องมากกว่า คิดเอาเอง ผมจัดงานประเพณี
ออกทีวีทุกช่อง นี่หรือสิ่งไม่ดี นักข่าวช่อง ๙ ยังโทรมาขอสัมภาษณ์ ท่านนายก
เทศบาลนครยะลา ยังโทรมาชื่นชม ผมว่า สิ่งที่จบ ขอให้จบในวาระนี้ ผมไม่คิด ใจ
เรื่องอะไร ขอให้จบในวันนี้ ไม่ว่าเรื่องอะไร ใครจะทำอะไร สวรรค์รู้ดี หัวใจทุกคนรู้
ดี ว่าใครทำอะไรลงไป หรือใครจะไม่ทำอะไรก็น่าจะรู้ดี ผมขอรับรองครับ ขอให้จบใน
สภาหมดวาระแล้ว เราจบกัน เริ่มต้นใหม่ คุณมีนโยบายอะไร บ่งบอกชาวบ้าน ถ้า
เป็นคนนักเลงไม่ต้องโจมตี ผมจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีงบประมาณ หนึ่งแสน
บาท ผม ขึ้นบนเวที ผมบอกซื้อได้ในราคาแปดหมื่นบาท อีก สองหมื่นบาท ผมยัง
สามารถเองงบประมาณ จัดอย่างอื่นได้ ที่ผมค้านต้องเองงบประมาณประเพณี
ทั้งหมดมารวมกัน จัดในที่ เดียวเพราะปีแรกก็ได้จัดกันแล้ว เหลือซื้อ ผ้าใส่รังให้แก่
ผู้สูงอายุไม่กี่บาท ที่เหลือไปใช้ประโยชน์ จริง ๆ ไม่กี่บาท ก็เอาไปกินเหล้าหมด คิด
เอาเองก็แล้วกัน ว่า ใครทำอะไรก็น่าทราบดี ไม่กี่วันก็คงทราบ ว่าใครทำอะไรกัน
อยู่ เราในฐานะคนไทยพุทธ ด้วยกันสามสี่ท่าน ทำงานกันมาจิตใจกันบ้าง ไม่ถูกใจ
กันบ้าง มือคดกันบ้าง ก็ขอให้จบในวันนี้ นี่ผมก็ได้ออกไปเป็นอิสระแล้ว ไม่ทันไรก็
บอกว่าผมขายตัว ผมอยากดำรงชีวิต ด้วยลำแข้งของตัวเอง ผมขอรับรอง มีอะไรที่
ผมช่วยได้ กับเพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน ผมยินดีต้อนรับ ผมก็ได้พูดหมดแล้ว หรือ
ใครข้องใจอะไรจะพูดต่อ ขอเชิญครับ ผมนั่งคอยอยู่ครับ สวัสดีครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภานายศรัทธา แซ่ด่าน ครับขอขอบคุณ
ครับท่านสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเสนอแนะอีกครับ และผม
จะให้ผู้บริหารชี้แจง หรือว่าจะให้สภาอภิปรายรวดเดียว ขอเรียนเชิญครับท่าน
สมาชิก

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ ทวีรัตน์ สวัสดีครับท่านประธานสภา ผมนายชำนาญ ทวีรัตน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๒ สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ขออนุญาตประธานครับ สมาชิกเข้าใจผิดอยู่ครับเรื่องรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผมแค่เสนอแนะว่ามีชาวบ้านส่วนมากเขาบอกว่าที่จัดไปเรื่องรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนี้ ให้จัดในวัดเหมือนเดิมได้หรือไม่ จัดกันมา สัปดาห์ที่แล้วชาวบ้านฝากผมมา ขอให้ผู้บริหารกลับไปพิจารณาดู ชาวบ้านถามว่าไปจัดที่ วัดได้ หรือไม่ ผมว่าผู้สูงอายุหรือญาติพี่น้องของผู้สูงอายุเขาให้จัดในวัดครับ ชาวพุทธเขาชอบเข้าวัด ผมไม่ได้พาดพิงใคร ประธานครับ ผมอยากให้ประเพณีของเทศบาลตำบล สะเตงนอก เคยจัดมาในวัดเรื่อง งานลอยกระทงเหมือนกัน อยากให้ สนับสนุน ปีนี้จัดในตลาดที่สะพานได้ถมไปแล้ว จะจัดงานลอยกระทงที่ไหน ต้องตอบสมาชิกในที่ประชุมด้วยครับ ถมแล้วท่านไปขุดมาทำใหม่ เนื้อที่เหลือน้อย ท่านยังไปขุดอีกก็หมด ท่านประธานครับขออนุญาตครับ สวัสดีครับ

ประธานสภา ครับขอขอบคุณสมาชิกสภา นายชำนาญ ทวีรัตน์ คี อท่านชำนาญ เสนอแนะครับ ผมจะให้ผู้บริหารชี้แจง ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปรายผมจะให้ผู้บริหารชี้แจง ขอเรียนเชิญผู้บริหารครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับขอขอบคุณ ท่านประธาน หัวหน้าส่วน และสมาชิกสภา ครับมี
รองนายกเทศมนตรี ๓ เรื่อง ครับขอขอบคุณครับ เรื่องเกี่ยวกับถนนได้ปรึกษากับท่านรองนายกคนที่ ๒ ก็จะเข้าไปดูแล ส่วนของประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งผมดูแลอยู่คือหน่วยงานของกองการศึกษา ทุกปีก่อนที่เราจะทำงานเรียกมาประชุม ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก ผู้นำชุมชนก็มาประชุม มาพูดคุยที่เทศบาลครับ ผมในฐานะที่นับถือศาสนาอิสลามจะไปทำเอง กลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ ผมจึงให้สมาชิกสภาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับ ไปดำเนินการในส่วนนี้ และก็ได้รับข้อเสนอแนะ ทุกครั้งที่มีการจัดงานก็มีการแบ่งงบประมาณ อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณเราแบ่ง เมื่อแบ่งเสร็จแล้วงบประมาณก็น้อยทำให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพพอสมควร ที่ประชุมจึงสรุปว่า ให้จัดที่เดียวในนามเทศบาลตำบลสะเตงนอก ทั้งหมดดีหรือไม่ วันนั้นก็ลงมติทุกคนก็เห็นด้วย ในเรื่องของการจัดประเพณีวัฒนธรรม ในส่วนที่ท่านได้เสนอแนะ ท่านกล่าวว่าผู้สูงอายุถู กกลีบล้อชน ไม่เคยปรากฏว่ามีเหตุการณ์

/แบบนี้เกิดขึ้นครับ...

**นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี**

สมาชิกของเรา ขออนุญาตครับ ท่านทำหน้าที่อยู่ ไม่ได้ยกยอสมาชิกบางท่านครับ แต่ด้วยความจริงใจ ผมเห็นมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ทำงานเรื่องวัฒนธรรมตรงนี้ครับ สมาชิกของเรามีอยู่กี่คน มีอยู่สามคนสี่คน แต่ที่ทำหน้าที่ ที่เห็นเป็นประจักษ์ ชาวบ้านยืนยันได้มาพูดมาแสดงความคิดเห็นได้ มีอยู่คนเดียวครับ ท่านอยู่หมู่ที่ ๓ แต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับพี่น้องทุก ๆ หมู่ที่เป็นชาวไทยพุทธ ๓ ผมเข้าไปร่วมในบางงาน บางงานก็ให้ภรรยาไป แต่สิ่งที่ผมท้อแท้ใจอย่างมากเลยครับ สมาชิกเรามีคนเดียวหรือครับ เท่าที่เห็นมีอยู่คนเดียวจริง ๆ ที่ทำงานอยู่ ผมเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ ช่วงเวลาสั้น ๆ เดินลงมาในพื้นที่คงยังไม่ครบพื้นที่ทุกถนนทุกที่ทุกซอย แต่เสียงที่สะท้อนกลับมาชัดหูมากคนไทยมีอยู่ คนเดียวหรือสมภพที่ทำงานอยู่ตรงนั้น ไม่ว่าจะเรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน เรื่องประเพณี ตอบท่านสมาชิกสภาที่ถามเรื่องถนน และรถเจซีบีด้วย ผมเห็นคำร้อง ผมคุยย้อนหลังไปหลายเดือนคำร้องที่ยื่นมาในหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตเอเยน ามครับ มีท่านสมาชิกสภานายศรีทธา แซ่ด่านคนเดียวในสมาชิกที่มองเห็นอยู่ครับ คนเดียวจริง ๆ ไม่ทราบเวลาที่เหลือหายไปไหนหมด ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะสนับสนุนคำร้องของท่านที่ท่านเสนอมา ผมคุยกับท่านนายก ท่านนายกบอกว่าเต็มที่แล้วสมภพ รองเสริมบอกว่าเต็มที่แล้วสมภพ แต่ผมไม่เห็นคำร้องของท่าน ที่ท่านบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านไปดำเนินการตรงนั้น ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภา ผากถึงสมาชิกว่าบทบาทหน้าที่ของท่านไปไหนล่ะครับการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขความเดือดร้อนตรงนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิก โฉนจึงให้ผู้ใหญ่บ้านมาทำงานตรงนั้น ซึ่งมันไม่ ถูก ไม่ต้อง ควรจะเป็นสมาชิก ซึ่งประชาชนเลือกท่านเข้ามา เหมือนผมที่ได้เข้ามา ถึงเวลาตรงนั้นเราต้องไปขายความคิด ขายไอเดียเหมือนท่านรองเสริมกล่าวว่าท่านจะหันซ้ายหันขวามีไอเดียอย่างไรเอาไปขายความคิดให้ประชาชนเลือกกลับมา ในส่วนของคำร้องก็ขอฝากด้วยครับ ว่าถ้ามีคำร้องยินดีจะดำเนินการให้ เหมือนสมาชิกบางท่านส่งคำร้องมา หรือมาบอกผมก็จะส่งดำเนินการให้ ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะรับใช้ท่านเสมอท่านนำเสนอมาหรือยัง ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านรองนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ คณะผู้บริหารมีอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และข้าราชการ ผมขอปิดการประชุมครับ สวัสดีครับ

/ปิดการประชุม...

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๕ น.

อนุชิต กิตติพิสุทธิพงศ์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต กิตติพิสุทธิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มะสติ หะยียะปาร์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสติ หะยียะปาร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ถาวร นวลปาน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม